

TALKSHOW SẴN SÀNG ĐẾN THÀNH CÔNG

CLB NHÂN SỰ TRẺ - KHOA QTKD – TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM

Chủ nhật ngày 30/3/2014, tại phòng D32 – số 02 Mai Thị Lựu – Q1 0 Tp.HCM, câu lạc bộ nhân sự trẻ đã chính thức tổ chức buổi ra mắt đến các bạn sinh viên ngành nhân lực nói riêng và sinh viên khối ngành kinh tế trực thuộc trường Đh Mở Tp.HCM nói chung, thông qua talkshow “*Sẵn sàng đến thành công*”.



TALK SHOW

SẴN SÀNG ĐẾN THÀNH CÔNG



Chương trình đã thu hút hơn 70 sinh viên thuộc các chuyên ngành Nhân sự, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán và kể cả sinh viên các trường bạn như ĐH Sư Phạm, ĐH Hồng Bàng, ĐH Tài Chính – Marketing,...

Đến với talkshow, các bạn sinh viên được giao lưu, gặp gỡ các khách mời như: cô Dương Diễm Châu (Giảng viên & Phó phòng hành chính nhân sự ĐH Mở Tp. HCM) anh Lê Phương Anh Vũ – (Chuyên viên phòng công tác sinh viên); về phía doanh nghiệp, chị Chu Vũ Hồng Vương (chuyên viên tuyển dụng công ty Jabil Việt Nam).



Ngoài việc xoay quanh các vấn đề như: chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc cho sinh viên các vấn đề về kỹ năng học tập, kỹ năng mềm cần thiết khi còn là một sinh viên, chương trình còn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội trao đổi trực tiếp về cơ hội việc làm, các yêu cầu của nhà tuyển dụng, những điều cần biết khi làm CV,... v..v...

Như bắt được tần số, các bạn sinh viên thoải mái đặt câu hỏi cho các diễn giả về các vấn đề như: Sinh viên có nên đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm? Một CV như thế nào sẽ gây ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng? Những kỹ năng nào mà các sinh viên mới ra trường còn thiếu?,... Tất cả các câu hỏi trên đều lần lượt được các vị khách mời đưa ra những giải pháp, nhưng câu trả lời thuyết phục thông qua những câu chuyện, những ví dụ thực tế,..

Gần cuối chương trình, đại diện doanh nghiệp, chị Hồng Vương – chuyên viên tuyển dụng công ty Jabil Việt Nam còn cung cấp cho các bạn sinh viên một số thông tin tuyển dụng từ công ty Jabil, với những vị trí, mức lương khá hấp dẫn.

Đây là cơ hội cho tất cả các bạn có thể trải nghiệm công việc, bổ sung kiến thức từ thực tế.



Sinh viên chụp ảnh lưu niệm với khách mời.

Cuối cùng, đại diện Câu lạc bộ Nhân sự trẻ, bạn Nguyễn Hữu Thịnh – chủ nhiệm CLB chính thức giới thiệu câu lạc bộ đến tất cả sinh viên. Mối mục đích tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, cung cấp kiến thức là kỹ năng cần thiết, Câu lạc bộ Nhân Sự Trẻ hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả các bạn sinh viên, không chỉ riêng sinh viên ngành nhân sự những trải nghiệm vô dung thú vị, đồng thời, cũng là cầu nối để các bạn sinh viên và các doanh nghiệp có thể đến gần nhau hơn.

Cũng trong chương trình, câu lạc bộ Nhân sự trẻ chính thức thông báo tuyển thành viên cho ban chủ nhiệm cũng như thành viên của tất cả các ban. Các bạn sinh viên quan tâm và mong muốn trở thành thành viên clb có thể đăng kí bằng các cách: Gửi email về địa chỉ caulacbonhansutre.ou@gmail.com để nhận mẫu đăng kí hoặc liên hệ trực tiếp đến các bạn thành viên của Câu lạc bộ.



TUYỂN THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Vòng 1: Nộp đơn đăng kí: (30/03 – 04/04)

- Gửi mail đăng kí về địa chỉ: caulacbonhansutre.ou@gmail.com để nhận được form đăng kí.
- Hoàn hành form đăng kí và gửi lại về email CLB với chủ đề: Ho tên Đăng kí thành viên CLB Nhân sự trẻ.

Ví dụ: Nguyễn Hữu Thịnh Đăng kí thành viên CLB Nhân sự trẻ.

Vòng 2: Phỏng vấn: (06/04)



Câu lạc bộ Nhân sự trẻ - www.facebook.com/club.nhansutre

Bên cạnh sự nỗ lực của ban tổ chức, chương trình còn được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ các giảng viên của khoa QTKD, các tổ chức Đoàn – Hội. Nhờ đó mà chương trình diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Câu lạc bộ Nhân sự trẻ hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả các bạn sinh viên.

Người viết

Nguyễn Hữu Thịnh.